

ตารางการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

วัน/ เวลา	08.30-09.00	09.00 – 12.00 น.	12.00-13.00	13.00 – 16.00 น.
วันที่หนึ่ง	ลงทะเบียน	<b>หน่วยที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน</b> - การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และประเมินหลักสูตรระดับชั้นเรียน - การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้ การจัดทำแผนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล	พัก รับประทานอาหาร กลางวัน	<b>หน่วยที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน</b> - การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ - เทคนิคการให้คำปรึกษาทางวิชาการ
วันที่สอง	ลงทะเบียน	<b>หน่วยที่ 2 การพัฒนาความเป็นผู้นำทางวิชาการ</b> - การพัฒนาภาพลักษณ์ของการเป็นผู้นำทางวิชาการ - การสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ		<b>หน่วยที่ 2 การพัฒนาความเป็นผู้นำทางวิชาการ</b> - การสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
วันที่สาม	ลงทะเบียน	<b>หน่วยที่ 3 ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครู</b> - การพัฒนาจิตวิญญาณ คุณธรรม จริยธรรม ที่สร้างเสริมความเป็นครู ต้นแบบ - วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู		<b>หน่วยที่ 3 ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครู</b> - หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่สี่	ลงทะเบียน	<b>หน่วยที่ 4 กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน</b> - การวิเคราะห์ สังเคราะห์ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกับ ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ - กลยุทธ์การวางแผนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		<b>หน่วยที่ 4 กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน</b> - การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
วันที่ห้า	ลงทะเบียน	<b>หน่วยที่ 5 การจัดทำและนำเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ หรือพัฒนานวัตกรรมและการสร้างหรือการปฏิบัติงานเป็นเครือข่าย เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของครูเชี่ยวชาญ</b>		<b>หน่วยที่ 5 การจัดทำและนำเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่หรือ พัฒนานวัตกรรมและการสร้างหรือการปฏิบัติงานเป็นเครือข่าย เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของครูเชี่ยวชาญ</b>

ตารางการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

วัน/ เวลา	08.30-09.00	09.00 – 12.00 น.	12.00-13.00	13.00 – 16.00 น.
วันที่หนึ่ง	ลงทะเบียน	<b>หน่วยที่ 1 : กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ</b> - การวางแผนกลยุทธ์และการประเมินแผนงาน - การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาผู้เรียนหรือกำลังคนสู่ประชาคมอาเซียน	พัก รับประทานอาหาร กลางวัน	<b>หน่วยที่ 1 : กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ</b> - การส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ - การนำกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและวิชาชีพ
วันที่สอง	ลงทะเบียน	<b>หน่วยที่ 1 : กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ</b> - การระดมทรัพยากรและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา - การส่งเสริมสนับสนุน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้		<b>หน่วยที่ 2 : ภาวะผู้นำทางวิชาการ</b> - การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา - กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ - การสร้างพลังเครือข่ายความร่วมมือเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้
วันที่สาม	ลงทะเบียน	<b>หน่วยที่ 2 : ภาวะผู้นำทางวิชาการ</b> - การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกระบวนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา		<b>หน่วยที่ 3 : อุดมการณ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติการ</b> - ผู้นำด้านคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี - วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่สี่	ลงทะเบียน	<b>หน่วยที่ 3 : อุดมการณ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติการ</b> - การมีจิตสำนึก ความมุ่งมั่น การสร้างศรัทธาและมีอุดมการณ์ในวิชาชีพ		<b>หน่วยที่ 4 : แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรมและการสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่</b> - การวางแผน และการนำเสนอแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา หรือนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ ของครูและคุณภาพของผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน
วันที่ห้า	ลงทะเบียน	<b>หน่วยที่ 4 : แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรมและการสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่</b> - แนวทางการสร้างหรือปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน		<b>หน่วยที่ 4 : แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรมและ</b> <b>การสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่</b> - การเผยแพร่แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาในวงวิชาการและวิชาชีพ